

กำชับให้นักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิ หพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษา 2567 เขาสอบโดยพร้อมเพรียงกัน

นำเสนอเมื่อ : 24 ม.ค. 2568

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 04004/ว70 แจงเรื่อง การกำชับให้นักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิหพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567 เขาสอบโดยพร้อมเพรียงกัน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ให้มีการนำผลการทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นฐานและหลักคิดในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยให้ความสำคัญกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิหพื้นฐาน (O-NET) นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เน้นย้ำกำชับนักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินิหพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2567 ให้เขาสอบทุกคนโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้เรียน ต่อดตนเองและประเทศชาติที่ได้ใช้งบประมาณในการเตรียมการสอบนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๔ / ๖๓๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง การกำชับให้นักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ เข้าสอบโดยพร้อมเพรียงกัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาพื้นฐานของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) ให้มีการนำผลการทดสอบการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นฐานและหลักคิด ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา โดยให้ความสำคัญกับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา เน้นย้ำกำชับนักเรียนที่สมัครใจเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗ ให้เข้าสอบทุกคนโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบของผู้เรียน ต่อตนเองและประเทศชาติที่ได้ใช้งบประมาณในการเตรียมการสอบนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา ขั้นพื้นฐานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจිරี ราษฎร์กันท์)

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักทดสอบทางการศึกษา
กลุ่มประเมินคุณภาพการศึกษา
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๘๓

“เรียนดี มีความสุข”

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน